



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

ที่ ๕๑๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้  
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๑๙  
(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางสาวนิภาพร อุ่นคำ	หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นายทองใบ ศรีวะโสภณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓.นางสาวศิริขวัญ แสนจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๔.นางสาวนภาพิศ ชิมชม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป		

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประพันธ์ ยอดสวาสดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

## แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts

เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม  
ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

\*\*\*\*\*

แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts หรือการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ดังนี้

จริยธรรม	ควรกระทำ (Do's)	ไม่ควรกระทำ (Don'ts)
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น สำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์	แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด การต่อต้าน การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ปล่อย ปละละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี การ กระทำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ ต่อหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตาม กฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี	ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ โดย ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ต่องานต่อองค์กรต่อรัฐบาล ต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ
๓. กล้าตัดสินใจ และกระทำ ในสิ่งที่ ถูกต้องชอบธรรม	กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำ สิ่งไม่ถูกต้อง	ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจ ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงหลักคำสอน ของ ศาสนา หรือความเหมาะสมใน การเป็น ข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ คำนึงถึงหลักกฎหมายหลัก วิชาการ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของ ราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติเป็น หลัก ละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการ ใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของ ตัวเองมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของ ส่วนรวม เอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้ ตนเอง หรือบุคคลอื่น ให้อำนาจ หน้าที่ ตำแหน่งกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ บุคคลอื่นให้ได้รับ ความเสียหาย ปล่อย ปละละเลย เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ ภารกิจของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลเพื่อให้งานบรรลุ เป้าหมายอย่างดีที่สุด รักษาและพัฒนา มาตรฐานการทำงานที่ดี เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสำคัญกับ กระบวนการที่ระเบียบหรือกฎหมาย ไม่ได้กำหนดไว้ จนไม่คำนึงถึง ผลสำเร็จ ของงาน ปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นว่ามี การปฏิบัติ หน้าที่ไม่เต็ม ความสามารถที่มีอยู่ หรือตามมาตรฐาน ที่เคยปฏิบัติ

<p>๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น ธรรม ปราศจากอคติ และไม่ เลือกปฏิบัติ</p>	<p>ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของ ความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุสภาพ ร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคม</p>	<p>ปฏิบัติหน้าที่โดยนำความเชื่อส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ในการเลือกปฏิบัติราชการในเรื่องต่างๆ แสดงความ คิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่คำนึงถึง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็น ข้าราชการ มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ กระทบการละเว้นหรือละเมิด กฎหมายทั้งในการปฏิบัติราชการและ การดำเนินชีวิตส่วนตัว</p>
<p>๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ</p>	<p>ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>ประพฤติและปฏิบัติตนและปฏิบัติ หน้าที่ ไม่สอดคล้องกับประมวล จริยธรรม</p>
<p>๘. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ่มค่า และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย</p>	<p>ยึดมั่นในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ่มค่า และไม่ให้เกิดความเสียหาย</p>	<p>ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดความเสียหาย และใช้ทรัพย์สินโดยไม่ประหยัด</p>
<p>๙. มุ่งบริการประชาชนและ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน</p>	<p>มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์</p>	<p>ปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นความเดือดร้อนของประชาชน เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม</p>
<p>๑๐. ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชนเป็นหลัก ละเว้น การเรียกรับหรือดำเนินการใดที่ประสงค์ จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลัก เพิกเฉยต่อการพบ เห็นการเรียกรับประโยชน์อื่นใดเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว</p>

## การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ พร้อมทั้งได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจริยธรรมรวมทั้งการรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวนิภาพร อุ่นคำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ขณะชี้แจงข้อราชการ หลังตั้งแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือรับทราบ



เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือขณะชี้แจงข้อราชการ (รายละเอียดตามภาพ)





# วิธีแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ส่วนตัว



องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร



[www.khoenaue.go.th](http://www.khoenaue.go.th)



045-761010